



# บทเทศน์วันอาทิตย์

โดยพระสังฆราชวีระ อากรณรัตน์

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา  
28 กันยายน 2014

บทอ่าน อสค 18:25-28 ; ฟป 2:1-11 ; มธ 21:28-32

พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 546

จุดเน้น พระเจ้าทรงเชิญเราให้ดำเนินชีวิตเที่ยงธรรม ด้วยการมีทัศนคติเหมือนพระคริสตเจ้า

บทอ่านจากพระคัมภีร์วันนี้ เราเข้าใจได้ว่าเป็นการขอร้องให้ดำเนินชีวิตเที่ยงธรรม ชีวิตที่เป็นแบบอย่างแก่ทุกคนที่ตรงกับธรรมชาติมนุษย์ กล่าวคือ ความยุติธรรม ความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตา การไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว ความสุภาพ และเห็นอกเห็นใจ ความรักที่แสดงภาพดีที่สุดว่าเราเป็นใคร เรามีได้สัมผัสความจริงว่า บางครั้งเราบกพร่อง มิได้ปฏิบัติตามคุณธรรมดังกล่าวในการดำเนินชีวิตประจำวัน พระวาจาในวันนี้ช่วยเราให้ตระหนักว่ามีความดีในโลก (ในสังคม) มากกว่าความชั่ว เราพบเห็นในพ่อแม่ที่รักลูก เวลาเราเมตตาดูแลคนเจ็บป่วย เวลาเราขอภัยเพื่อน และความเห็นอกเห็นใจที่เรามีต่อคนอื่น บ่อยๆ เรามีได้สังเกตกิจการเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ แต่มันก็แสดงถึงชีวิตเที่ยงธรรม

ประกาศกเอเสเคียลได้ชี้แจงเกี่ยวกับชีวิตเที่ยงธรรม ชี้ให้เห็นความสำคัญของการยืนยันปฏิบัติตามวิธีการของพระเจ้า ไม่หันเหไปทำความชั่ว พูดอีกแบบหนึ่ง ชีวิตผู้ชอบธรรมมิได้รับประกันว่าเราจะยืนหยัดมั่นคงความถูกต้องกับพระเจ้า ถ้าเราหันไปเลือกทำความชั่ว ตรงข้ามประกาศกเอเสเคียลพยายามสอนให้ชาวอิสราเอลเข้าใจว่า พระเจ้าจะประทานชีวิตแก่ผู้หันเหจากความชั่วและกลับมาทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม นี่เป็นบทเรียนเข้าใจยากสำหรับพวกเราส่วนมาก เราพยายามดำเนินชีวิตที่ดี และหวังจะได้รางวัลนิรันดร์ คนอื่นบางคนเจริญชีวิตในบาปแล้วกลับใจก่อนตายก็ได้รับการอภัย (ไปสวรรค์) พระเจ้ายุติธรรมหรือ

นักบุญเปาโลได้แนะนำเราว่า ให้เรามีทัศนคติ "ความรู้สึกนึกคิด เช่นเดียวกับที่พระคริสตเยซูทรงมีเกิด" มองด้วยสายตาของพระองค์ พระเยซูเจ้าได้ต้อนรับคนบาปที่กลับใจ นักบุญเปาโลกล่าวว่า "ถ้าท่านได้รับกำลังใจจากความรัก เป็นหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจ้า เห็นอกเห็นใจสังสารกัน พระองค์เตือนใจเรา บอกวิธีการและเหตุผลที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำเช่นนั้น เพราะว่าพระองค์สุภาพ "มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้า... แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น ทรงรับสภาพดจทาส" พระเยซูเจ้าทรงมอบพระองค์เพราะเห็นแก่เรา "ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตายบนไม้กางเขน" เพื่อเราจะได้มีชีวิตใหม่ในพระองค์ แก่นทัศนคติของพระองค์ คือ ความสุภาพ และความนอบน้อม ทัศนคติที่นักบุญเปาโลกล่าวสอนให้เราเลียนแบบ

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าเล่าอุปมาเรื่องบุตรสองคน กับพวกธรรมาจารย์และพวกผู้สาวุโสของประชาชน ทรงพยายามช่วยพวกเขาให้เข้าใจ แยกแยะระหว่างอะไรถูกผิดในชีวิตของพวกเขา พระเยซูเจ้าเติบโตในชุมชนชาวยิว พระองค์ตระหนักดีว่าบรรดาผู้นำศาสนาบ่อยๆ แสดงภาพว่าเป็นผู้นำที่ดีเที่ยงธรรม แต่พวกเขาไม่สามารถเห็นข้อบกพร่องของตน พวกเขาไม่มีทัศนคติเหมือนกับพระเยซูเจ้า เพราะว่าพวกเขาไม่ยอมรับว่าพระเยซูมาจากพระเจ้า ไม่รับว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรพระเจ้า

อย่างไรก็ดี เรามีสิทธิพิเศษที่เข้าใจหลังเหตุการณ์ (ชีวิตของพระเยซูเจ้าเมื่อ 2000 ปี) ขอให้พี่น้องฟื้นฟูความเชื่อในพระเยซูเจ้า พยายามมีทัศนคติของพระเยซูเจ้า อาศัยพระพรของท่านช่วย (จงพยายาม) ดำเนินชีวิตที่เที่ยงธรรม

พระสังฆราช วีระ อากรณรัตน์ แปล  
จาก Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing,  
(กรกฎาคม – กันยายน 2014), หน้า 406- 408.